

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang

Thực hiện Kế hoạch số 371/KH-BVPS ngày 07/4/2023 của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang về việc khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho viên chức, người lao động năm 2023.

Bắt đầu từ ngày 16/5/2023 đến ngày 19/5/2023, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã tổ chức khám sức khỏe cho 197 viên chức người lao động hiện đang làm việc tại đơn vị. Việc tổ chức khám sức khỏe được đơn vị chuẩn bị chu đáo bao gồm: Thành lập Tổ hậu cần, đoàn khám sức khỏe để khám lâm sàng toàn diện về nội, ngoại khoa và các chuyên khoa lẻ. Đồng thời, thực hiện một số xét nghiệm cơ bản; siêu âm tổng quát, tổng phân tích nước tiểu, thăm dò chức năng gan, đường huyết, tầm soát viêm gan siêu vi, chụp X quang tim phổi... Người đi khám phải nhịn đói để thực hiện các xét nghiệm. Sau khi đã lấy bệnh phẩm xong, đến khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng và Răng - Hàm - Mặt xong mới được ăn sáng rồi đi khám tiếp lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng còn lại. Kinh phí thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2023 cho tất cả viên chức, người lao động trong đơn vị với tổng số tiền gần 165.000.000 đồng.



Kết quả khám của viên chức, người lao động sẽ được kết luận phân loại sức khỏe theo Quyết định số 1613/QĐ-BYT ngày 15/8/1997 của Bộ Y tế. Phòng Tổ chức hành chính là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp, thông báo kết quả phân loại sức khỏe cho viên chức, người lao động. Đối với các trường hợp có yếu tố nghi ngờ hoặc bất thường sẽ hướng dẫn tiếp tục đến khám chuyên khoa sâu để chẩn đoán xác định và điều trị bệnh.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động của Bệnh viện Phụ
sản Tiền Giang



Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang rất quan tâm chăm lo sức khỏe cho viên chức, người lao động. Khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ là một trong những việc làm hết sức cần thiết nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng viên chức và người lao động, đảm bảo quyền lợi người lao động, bảo vệ sức khỏe tốt sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguồn: TUYẾT MAI - Phó Bí thư Đảng ủy BVPS